
 เป ดเที่ยวบินปฐมฤกษ
เซ่ียงไฮ-เชียงใหม Juneyao Air-
lines จากสาธารณรฐัประชาชนจนีบิน
ตรงจากนครเซยีงไฮ-จงัหวดัเชยีงใหม 
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 

โครงการรถไฟความเร็วสงูในประเทศไทย เปนโครงการ

เมกะโปรเจกตของประเทศไทยในการกอสรางระบบรถไฟ

 สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 4 คาดเปด
ใชกลางปนี ้เชือ่มตอระหวางอําเภอเชียงของ จงัหวัด
เชยีงรายของไทย กบัเมอืงหวยทราย จงัหวดับอแกว
ของลาว และเริม่กอสรางสะพานขามแมนํา้โขงแหง
ที่ 5 ภายในเดือน ธ.ค.นี้  เชื่อมระหวางประเทศไทย
และลาว โครงการน้ี จะชวยเพ่ิมปริมาณการคา การ
ลงทนุ และการทองเทีย่วระหวางสองประเทศมากขึน้

ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2556

40 ป ผสานใจนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม สมาคมฯจัดฉลองอยางยิ่งใหญ 1-3 มีค. 56 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส และฮอลิเดยอินน

清迈中华商会成立四十周年庆典于2013年3月1-3日隆重开幕。

   泰国高速铁轨为国家大型基建投资
项目，具有连贯湄公河流域各国经济、
商贸、交通旅游重要意义。

   位于清莱府清孔县与老挝汇赛对望横
跨湄公河第四座国际桥梁，预计本年中开
通，将促进两国贸易、投资等流通。

   中国吉祥 航空公司上
海—清迈直飞首航，定四月
三日19.10点从上海起飞，
同日晚上22.30点抵达清迈
国际机场。
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บทบรรณาธิการ
    清迈中华商会成立四十周年纪念庆典活动终
于顺利落幕。或许有人提问，这次庆典商会有什
么收获？其实，商会成立至今已届四十年，而四
十年来却没见过有哪一届理事会举办过如此盛大
的活动。商会也不奢望能获得什么优越成果，只
求通过活动，使会员以及与会嘉宾从中习得收获
从学者专家的专题讲座中获得相关知识。在活动
联谊交流中，向国内和国际嘉宾以及相关单位介
绍清迈社会经济潜力。至于商会得到什么，至少
通过此次活动，商会已做到宣传机构组织的职能
和名誉。
    这次盛典能圆满成功，应该归功于全体会董
和会员精诚团结、通力合作；清迈泰华各侨团首
长暨会员、众多政府及民间组织以及相关企业商
行热心支持。更少不了清迈中华商会第二十届主
席李人杰先生心怀大志、敢于创新、敢于拼搏的
勇气和魄力，始终致力促成盛举！

众志成城  阙功至伟

 งานครบรอบ40ปสมาคมนักธุรกิจไทยจีนท่ีผานพนไปนั้น 
หลายๆทานถามวางานนี้สมาคมนักธุรกิจไทยจีนไดอะไร กอนอื่นตอง
บอกวาตลอดระยะเวลาที่กอตั้งสมาคมมา40ป ยังไมมีคณะกรรมกา
รชดุใด ทีก่ลาทีจ่ะจดังานทีย่ิง่ใหญเชนครัง้นี ้สมาคมไมไดคาดหวงั หรอื
ตองการผลตอบรบัทีเ่ลศิเลอเพยีงแตคาดหวงัวา จะจดังานนีเ้พือ่ใหเกดิ
ประโยชนแกมวลสมาชกิของสมาคมฯ ดงัความรูทีไ่ดจากวทิยากรทีท่รง
คุณวุฒิอยางย่ิง ตลอดจนภายในงาน ไดเผยแพรชื่อเสียงของจังหวัด
เชียงใหมใหเปนที่รูจักแกผูเขารวมประชุมจากภายในและตางประเทศ
 สวนที่สมาคมฯไดอะไรน้ันคงประเมินไดวา ทางสมาคมฯ
ไดเผยแพรชื่อเสียงของสมาคม และแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
สมาคมฯซึ่งเปนผลพลอยไดจากการจัดงานในคร้ังนี้
 ความสําเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นไดจากความ
รวมมือของคณะกรรมการ องคกรคจีนทุกองคกรในจังหวัดเชียงใหม 
และภาคเอกชนหลายๆฝาย และขอชืน่ชมยกยองในความเสยีสละ ความ
ทุมเทของนายกสมาคมฯ คุณทรงวิทย  อิทธิพัฒนากุล จึงไดเกิดงาน
ประวัติศาสตรในครั้งนี้

คุณทรงวิทย  อิทธิพัฒนากุล (ที่ปรึกษา) 李人傑  先生

คุณวิโรจน  เล็กกิจเจริญชัย (หัวหนากองบก.) 陸克漢  先生

คุณอาโป ทักษิณกําเนิด (บรรณาธิการ)  成榮波  先生

คุณฟูเมง   แซจาว    (บรรณาธิการ)  李成柱  先生

คุณกมลศิษฐ    ลักษณธนากุล    (บรรณาธิการ)  林德利  先生

คุณประชา      แสงวงศวาณิชย    (บรรณาธิการ)  吳乾梧  先生

คุณกฤษฎา    วิทิตกพัทธ    (บรรณาธิการ)  王文廣  先生

คุณธนินท    ภัทระเจษฎาทิศ    (บรรณาธิการ)  馬如聲  先生

คณะทํางาน
คุณวรวัฒน     พจนไตรทิพย (ผูชวยบรรณาธิการ) 杜联茂  先生

คุณสินชัย พชรธนาพร (ผูชวยบรรณาธิการ) 信 才   先生

คุณยุทธนา บัวระพันธุ  (ฝายศิลป) 汝塔那  先生

   การตอนรับเที่ยวบินปฐมฤกษสายการบิน Juneyao 
Airlines จากสาธารณรัฐประชาชนจีน กําหนดทําการบินเท่ียวปฐมฤกษ
เสนทางบินตรงจากนครเซียงไฮ-จังหวัดเชียงใหม ในวันพุธที่ 3 เมษายน 
2556 ออกจากนครเซียงไฮ เวลา 19.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม เวลา 22.30 น.ดวยเครื่อง Airbus A320 นําโดยผูบริหารสาย
การบิน แขกวีไอพี, สื่อมวลชนนักทองเที่ยวจากเซี่ยงไฮ จํานวน 158 ที่นั่ง 
โดยมีรองผูวาราชการจัดหวัดเชียงใหม รองผูวาการ ททท. ผอ.ททท.
สํานักงานเชียงใหม สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม,สมาคมธุรกิจทอง
เที่ยวเท่ียวเชียงใหม,สมาคม สมาพันธธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม ไปรวม
ตอนรับพรอมทั้งสื่อมวลชนจากเชียงใหมไปรวมทําขาวอยางมากมาย.

ตอจากหนา 1

   通过泰中两国加大合作领域，中国吉祥 航空公司上海—
清迈直飞首航，四月三日19.10点从上海起飞，同日晚上
22.30点抵达清迈国际机场。首航贵宾包括中方有关高级领
导和旅客近两百位。中国驻清迈总领事馆张伟才总领事、清
迈府府尹代表、泰国国家旅游局、清迈旅游局、清迈旅游商
业协会、国家旅游警察、清迈中华商会以及各旅游公司负责
人到机场迎接。上海—清迈航班开通将促进中泰旅游、投
资、商务交往、医疗以及文化教育发展，带来宽广商机。

สมาคมนักธุรกิจไทยจีน เชียงใหม
เลขที่ 232 หมู 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 โทร. 088 8046681 แฟกซ. 053 820656E-mail: tcbacm@gmail.com www.chiangmaitcba.com

กองบรรณาธิการวารสารสมาคม
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清迈中华商会四十周年庆典纪盛

  งานฉลองครบรอบ 40 ปการกอตั้งสมาคมนักธุรกิจ
ไทยจีนเชียงใหมจัดขึ้นเมื่อวันที่1-3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอมเพลส เชียใหม โดยทานธานินทร 
สภุาแสน ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม ใหเกยีรตมิาเปนประธาน
ในพธิ ีทานกวนมู เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจาํ
ราชอาณาจักรไทย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ
อาเซียน คุณยง สุขสุดประเสริฐ นายกหอการคาไทย-จีนแหง
ประเทศไทย ลาโตะหลาน อูชาง ประธานมหาศาลาจนีเมอืงปนงั 
มาเลเซีย คุณหยวน กวงซิง รองผูอํานวยการกิจการชาวจีนโพน
ทะเลมณฑลยูนนาน คุณเฉิน หนิง รองผูอํานวยการกิจการชาว
จนีโพนทะเลมณฑลกวางสีและคุณทรงวิทย อทิธพิฒันากุลนายก
สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหมรวมกันประกอบพิธีเปดงาน
ฉลองฯ โดยฯพณฯยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ
บญุทรง เตรยิาภิรมณ รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย ทานสรุพล 
เศวตเศรน ีผูวาการทองเทีย่วแหงประเทศไทย สาํนกังานกจิการ
ชาวจีนโพนทะเลสํานักคณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ใหเกยีรตสิงสารมาแสดงความยนิด ีสรางขวญัและกาํลงัใจใหแก
ทุกคนที่มารวมงาน งานฉลองครั้งนี้ ยังไดรับเกียรติจากองคกร
ชาวจีนภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ หอการคา
ทั่วโลกที่มีความสัมพันธ ตางเดินทางมารวมงานอยางลนหลาม
กวา 700คน
 เมือ่ไดฤกษมหามงคล คณุทรงวทิย อทิธพิฒันากลุ นายก
สมาคมฯไดขึน้กลาวตอนรบัและรายงานความเปนมาตอประธาน
ในพิธี ทานธานินทร สุภาแสน ประธานในพิธีไดกลาวชื่นชม
สมาคมนักธรุกจิไทยจีนเชยีงใหม ในฐานะเปนองคกรภาคเอกชน 
ไดชวยพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ทั้งไดผลักดันความรวมมือดานตางๆกับนานา

   清迈中华商会成立四十周年，二0一三年三月一至
三日假清迈帝国酒店国际会议中心隆重举行。有清迈府
府尹塔宁素帕盛、中国驻泰王国大使管木、东盟前秘书
长苏琳披素旺博士、泰国中华总商会主席刘锦庭、泰国
潮州会馆主席蔡汉强、马来西亚槟州华人大会堂主席拿
督蓝武昌、云南侨办副主任袁光兴、广西侨办副主任陈
宁、清迈中华商会主席李人杰共同主持开幕典礼。泰国
国务院长、商业部长、国家旅游局局长、中国国务院侨
办主任等领导发来贺函。这次庆祝活动泰中政府相关单
位及世界各国友好商会、泰国各地华人社团、华商先进
组团热烈出席，参加人数七百余位，宾主共聚一堂共襄
盛举，仪式隆重，场面盛大热闹。
  庆祝活动开始，首由精彩中泰歌舞艺术表演拉开序
幕，继由清迈中华商会主席李人杰致欢迎词并汇报庆典
意义，表示热烈欢迎及衷心感谢各界嘉宾莅临观礼。清
迈中华商会成立至今已有四十周年，历届主席和会董秉
持创会宗旨，促进会员团结互助，建立商贸关系，推动
地区经济贸易发展，发扬中华文化，促进泰中文化交
流，积极参与社会慈善公益事业。同时也与世界各地华
商建立友好交流合作关系。在泰国政府和华人社会中奠
定了应有信誉和地位，发挥了商会的独特作用。这次庆
祝会活动内容围绕着“东盟加中国、华商的机遇”为主
题，宣传清迈及泰北地区社会经济发展潜力，组织商品
展览、举办学术交流讲座、专案项目考察、游览名胜古
迹等。
   清迈府府尹塔宁素帕盛在开幕式上致辞，赞扬清迈
中华商会四十年来对清迈地区和周边各府做出许多贡
献。凝聚泰华企业精英建设社会经济，致力社会慈善公
益事业，促进国家社会繁荣昌盛。泰国中华总商会刘锦
庭主席致辞表示，清迈中华商会成立四十周年举行隆重
庆祝活动，本人衷心率领泰国中华总商会代表团前来参
加祝贺，长期以来，泰国中华总商会与清迈中华商会作
为兄弟商会，互相支持、紧密配合，我衷心期盼，双方
今后进一步深化友谊，加强合作，共同为促进泰国经济
腾飞做出更大的贡献。马来西亚槟州华人大会堂主席拿
督蓝武昌在致辞中表示，我们来到深具文化内涵的泰国
第二大城市，进一步了解当地的风土人情，对清迈中华
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ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสัมพันธอันดีกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน คณุยง สขุสดุประเสริฐ ประธานหอการคาไทยจีนแหง
ประเทศไทย แสดงความยินดีและยืนยันความรวมมือเพื่อสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหเจริญรุงเรือง ลาโตะหลาน อูชาง 
ประธานมหาศาลาจีนเมอืงปนงั กลาวช่ืนชมถึงศกัยภาพความพรอม
ของจงัหวดัเชยีงใหมและจะบนัทกึความทรงจาํดีๆ ของศรนีครแหงน้ี
ตลอดไป
 เมื่อเสร็จพิธีเปดงานฉลองฯ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณไดเปน
องคปราถก บรรยายพิเศษในหัวขอ ”โอกาสความรวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน+จีน” ทานกวน มู เอกอัครราชทูตจีนไดบรรยาย
พิเศษในหัวขอ ”การพัฒนาของประเทศจีนกับอนาคตความสัมพันธ
ไทย-จีน” โดยมีคุณวรวัฒน พจนไตรทิพย ผูจัดการสมาคมฯเปน
ผูแปลเปนภาษาจีน การบรรยายของวิทยากรกิตติมศักดิ์ทั้งสองทาน 
ไดรบัความสนใจและใหองคความรูทีเ่ปนประโยชนกบัผูฟงอยางมาก 
 หลังอาหารเที่ยง ผูรวมงานทั้งในและตางประเทศตางให
ความสนใจเขาชมบูธแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจตามความสนใจ 
ภาคค่ําสมาคมไดจัดงานเล้ียงฉลอง 40 ป ผสานใจนักธุรกิจ ณ 
โรงแรมฮอลิเดยอินน คุณพิเชษ พิศุทธกุล รองนายกอบจ.เชียงใหม 
คุณทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม คุณเขียน 
ไชยศุภรากุล นายกสมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย คุณประจิตต 
รุงเรอืงไพฑรูย ประธานชมรมนายกกติตคิณุสมาคมจนี 9 กลุมภาษา 
ตางขึ้นกลาวสุนทรพจน แสดงความยินดีและชื่นชมกิจกรรมของ
สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหมที่มุ งมั่นอุทิศตนเพ่ือสรางสรรค
พัฒนาสังคม สุดทายคุณทรงวิทย อิทธิพัฒนากุลพรอมดวยคณะ

商会的善意和亲切接待的浓情厚意，给我们留下美好难忘的
回忆。
  仪式完毕，东盟前秘书长苏琳披素旺博士主讲“东盟加
中国的挑战和机遇”。中国驻泰王国大使管木阁下主讲“
中国的发展及中泰关系的展望”。讲座由清迈中华商会总干
事杜联茂汉语同声翻译，两位专家学者精彩的演讲以及对中
泰经济发展深入浅出的分析，获得台下嘉宾热烈的掌声。午
餐后，与会嘉宾参观了商品展览以及进行商务洽谈。入晚在
清迈假日大酒店礼堂举行庆祝晚宴与文艺表演，节目精彩纷
呈。晚宴上，清迈行政院副主席侯君迈、清迈市市长沈泰
安、泰国潮州会馆主席蔡汉强、泰国九属会馆荣誉首长前主
席饶培中分别致辞。对清迈中华商会成立四十周年表示庆贺
并致以良好祝愿。最后，清迈中华商会李人杰主席率领全体
会董向前来参加盛典的嘉宾致谢词并互相交换纪念品。庆祝
晚会在热闹温馨气氛中圆满落（曹克谦供稿有删改）

กรรมการสมาคมทกุทานขึน้บนเวทแีละกลาวขอบคณุทกุทานทีก่รณุา
มารวมงานในครั้งนี้ ทําใหกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จอยางนายินดี 
และไดแลกเปล่ียนของท่ีระลึกซึง่กันและกัน ในงานฉลองยังมรีายการ
แสดงนาฏศิลปไทย-จีน สวยงามอลังการณ เปนที่ประทับใจของ
ผูรวมงาน งานฉลองปดฉากลงทามกลางมิตรภาพและบรรยากาสท่ี
อบอุน

ตอจากหนา 3  
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 เปนบทเรียนของชีวติท่ีลกูหลานตองเอาเย่ียงอยาง 
กบับคุคลคณุภาพทีส่รางชวีติมาดวยลาํแขงของตวัเอง ตอง
ตอสูกับสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยางยาวนาน จนเรียกวาเปน
ตํานานของทานเลยก็วาได และมันเปนตํานานที่ฟงดูแลว
ไมนาเชื่อวาทานจะเดินทางมาถึงไดจนประสบความสําเร็จ
ถงึทกุวนันีแ้ละยังถอืวาทานไดสรางรากฐานชวีติทีม่ัน่คงให
กบัลกูๆหลานๆไดเปนอยางด ีจากเดก็ชายทีไ่ดลมืตาออกมา
ดโูลกใบน้ีเมือ่ป พศ.2473 สถานท่ีเกดิสถานีอนามัยที ่3 ถนน
วิชยานนท ถือวาเปนคนเชียงใหมโดยกําเนิด พออายุที่จะ
ตองรํ่าเรียนพอ-แมไดสงไปเรียนหนังสือที่เชียงตุงประเทศ
พมา ซึ่งในขณะนั้นไดไปเปดธุรกิจคาขายดวยการเปดราน
ทองคําท่ีเชียงตุงแหงนี้ และเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง 
ครอบครวัจึงไดพากนัเดนิทางไปอยูทีเ่มอืงจนีมณฑลกวางตุง 
ประมาณ3-5 ป หลังสงครามโลกคร้ังทีส่องเลิก จงึไดพากัน
กลับมาแผนดินเกิด คือที่เมืองไทย มาทํามาหากินดวยการ
เปดรานขายทองอยูแถวบานหมอ กรุงเทพฯ โดยที่คุณสุจิต 
ยังเรียนหนังสืออยูที่กรุงเทพฯ อยูไดไมนานประมาณ 6-7 
ป ครอบครัวจึงไดตัดสินใจที่จะกลับมาตั้งรากฐานอยูยังถิ่น
เกิดคือท่ีเชียงใหม   ครั้งแรกมาอยูที่ตลาดเทศบาล อยูได 
3-4 ป จึงไดยายมาอยูที่หนาตลาดวโรรส จวบจนปจจุบันนี้ 
นี่คือความสําเร็จที่ทานไดใหไวเปนมรดกแกลูกๆหลานๆ 
เปนการปูทางแหงความสําเร็จในชีวิตที่ทานไดตอสูมากวา
คอนชีวิตและถือวามันไดบรรลุที่มากกวาคําวาสําเร็จ   คุณ
สุจิต ติยะวรบุญ เคยดํารงตํ่าแหนงนายกสมาคมเตี้ยเอี้ย
เชียงใหมแหงประเทศไทย สมัยที่ 3 ป พศ.2524-2525 
ปจจบุนัเปนนายกกิตตมิศกัด์ิตลอดกาลสมาคมนักธุรกิจไทย
จีนเชียงใหม แมจะมีอายุถึง 84 ป แตวา หัวใจยังแข็งแกรง
อยู ปจจุบันนี้ทานไดสืบทอดเจตนารมณของครอบครัวดวย
การเปดรานทองช่ือ ยงฮงลง อยู ที่หนาตลาดวโรรส 
ถนนวิชยานนท มีขอคิดที่ทานไดฝากไวใหคนรุนหลังวา  
การทํางานท่ีหนักมันไมเคยฆาเรา แตมันจะทําใหเรา
แข็งแกรงข้ึน  

สุจิต ติยะวรบุญ 
อดีตนายกสมาคมฯ คศ.1982-1983

       一个人的成功都是要经过不少磨练，
不畏艰辛、不怕劳苦，立志自力更生。或许
有好多人都觉得这应该是一个奇迹，构成一
个传奇的人生。赵泰
炎先生1930年在清迈
威差暖路第三保健服
务站出生，可以算是
地道清迈华裔。父母
在缅甸景栋开一家金
店，小泰炎适龄时，
父母就送她进入景栋
华校念书。当第二次
世界大战爆发时，为
避战乱，他们举家返
回潮汕故里生活，泰
炎就在乡里读书。一
住三五年过去，战争歇息，又回泰国来了，
起初在曼谷万望地区开一家金店，驾轻就
熟，操起旧业。泰炎就在曼谷继续升学。过
了六七年，父母决心搬回清迈发展基业，初
时在市政府商场或我们熟悉的名字是胡振兴
哒叻经营金饰买卖。呆了三四年时间，觅得
位于瓦罗洛市场现址铺面扩充营业，生意一
帆风顺，而该地发展至今已是黄金地带，寸
土寸金。赵老虽然年届八秩晋四高寿，但其
人精神奕奕体格健壮，毫无老态。他一生继
承父母业务，立志经营荣丰隆大金行。
         赵泰炎先生心胸豁达、热心公益、
慈善为怀、从善如流。1981-1982年被公推
担任清迈潮阳同乡会理事长。1982-1983年
荣膺清迈中华商会主席。耄耋之年仍膺任
上述两个侨团永远名誉理事长和永远名誉主
席。赵老的座右铭是：一生致远淡明志、海
阔天空任翱翔。繁重的工作并不会使人垮下
来，而是使人越磨练越坚强；不追求名利才
能使情操高尚！ 

淡薄明志、宁静致远：

ประสบการณสอนใหเราแกรง กับคําวาคนสูชีวิต

赵泰炎
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ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556

มมุมองทีก่วางไกลของนายกสมาคมเต้ียเอ้ีย
清迈潮阳同乡会今昔

 20 กพ.56  การสถาปนาสมาคมเตี้ยเอี้ยแหงประเทศไทย สมัยที่19 รับตําแหนงนายกสมาคมฯคุณชัยสุคนธ สุนทรไพบูลย

     泰华侨团组织在第二次世界大战之前还比较少
当时除了曼谷中华总商会以外，属同乡会侨团组织
仅有潮安同乡会而已。继潮安同乡会之后建立会馆
的是泰国潮阳同乡会，于一九四二年完成会馆组
织。待到二次大战结束后，潮属各县同乡会才相继
成立，而各县同乡会活动覆盖面还是以曼谷为主，
其它府治确如凤毛麟角。当年只有潮阳同乡会清迈
分会与总会同年创建。招收会员一百多位，成绩骄
人。可惜过后迫于政治形势，会务一度停顿，几经
沧桑辗转，乡亲通力奔波，终于恢复分会运作。当
时幸有泰国潮阳同乡会（总会）理事长林渭滨先生
慷慨腾出其业务酒厂作为会馆办事处，一直维持到
一九七五年，由乡会前辈热心解囊，募集一笔资
金，觅地兴建祠堂，作为永久基业。建堂工程完
竣，便着手向政府申办注册为“清迈潮阳同乡会”
民办慈善组织，立章管理，每两年选举一届理事
会，掌管乡会会务运作。
    现第十九届理事长马财丰先生，商界翘楚，年
青有为，热心公益，秉持先贤建馆宗旨，凝聚力
量，团结乡亲，着力发展会务，积极鼓励青少年注
重学习汉语，传承优秀的中华文化及故里风俗，每
年春秋两季谒祖祭祀，礼数无亏。他还呼吁前辈元
老乡亲，鼓励子女参与乡会活动，共同肩负承先启
后、继往开来、光前裕后
神圣任务。马先生又
号召后昆先进莫
忘前辈勤苦奋
斗，拼搏创业艰
辛，为我们披荆
斩棘，铺垫锦
绣前程功绩，
我辈务必继续
发扬光大！

ชัยสุคนธ สุนทรไพบูลย
 
 องคกรตางๆของชาวจนีในประเทศไทยเมือ่สมยัสงครามโลกครัง้
ที่สองยังมีจํานวนไมมาก ถาไมนับสมาคมพอคาจีนและสมาคมจีนใน
จังหวัดตางๆแลว สมาคมท่ีเปนที่รวมของคนบานเดียวกันก็เห็นจะมีแต
สมาคมเตี้ยอันแหงเดียวเทานั้น ตอเมื่อสงครามฯไดยุติลงแลว จึงได
ทยอยเกดิสมาคมจนีอาํเภอตางๆของแตจิว๋มากขึน้ ทีน่บัเปนรายแรกไดแก 
สมาคมเตี้ยเอี้ยแหงประเทศไทย กอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2485 แตการ
เคล่ือนไหวกอตั้งของสมาคมเหลาน้ัน สวนใหญจะมีอยูเฉพาะในเขต
กรงุเทพฯเทานัน้ในเขตภูมภิาคหามีไม จะมีกแ็ตสมาคมเต้ียเอีย้เพียงแหง
เดียวท่ีไดริเร่ิมเปดที่ทําการสาขาข้ึนในจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 12 
พฤศจิกายนศกเดียวกันนั้นเอง และสามารถรวบรวมสมาชิกไดถึง 100 
กวาคน ตอมาภายหลังเนื่องจากมีเหตุขัดของทางการเมืองจึงไดหยุด
ดําเนินการไป หลังจากน้ันอีกหลายปไดมีความพยายามท่ีจะจัดตั้งสาขา
สมาคมฯแหงนี้ขึ้นมาใหมอีกครั้ง โดยนายลิ้มอุยเปยง(นายกสมาคมเตี้ย
เอี้ยแหงประเทศไทยในสมัยนั้น)ไดใชโรงงานสุราของทานเปนสํานักงาน
ชั่วคราว จนถึงป พ.ศ 2518 ทานสมาชิกอาวุโสทั้งหลายจึงไดรวมแรง
รวมใจกันรวบรวมทุนทรัพยสวนตัวไดจาํนวนหน่ึง จดัซ้ือท่ีดนิและทําการ
กอสรางอาคารศาลบรรพบุรษุ(ซูตึง้)เพ่ือใหเปนทีท่าํการถาวรของสมาคม
สืบไป เมื่อการกอสรางแลวเสร็จจึงไดยื่นขอจดทะเบียนเปน สมาคมเตี้ย
เอีย้เชยีงใหมแหงประเทศไทย มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารในทุกๆ
วาระสองป
 ปจจุบันสมาคมฯไดมีนายกสมาคมคนใหมลาสุดไดแกคุณ 
ชยัสคุนธ สนุทรไพบลูย คนใหมไฟแรงเขามาบรหิารในป 2556-2558 ดวย
ความตัง้ใจของนายกฯคนใหมกบัความมุงมัน่ท่ีจะสรางความสามคัคใีนหมู
คณะ พฒันาองคกรใหมคีวามกาวหนา สงเสรมิเยาวชนคนรุนใหมใหสนใจ
ในภาษาจีนมากขึ้นและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีการไหว
บรรพบุรุษ ใหมากขึ้น พรอมกันน้ีทานนายกฯยังอยากใหคนรุนใหมไดเขา
มารวมกับกิจกรรมของสมาคมใหมากขึ้น โดยไดฝากผานไปยังสมาชิก
อาวุโสท้ังหลายชวยกันกระตุนเพ่ือใหลูกๆหลานๆไดเขามามีบทบาท
มากกวานี้ นอกจากน้ีทานนายกฯยังฝากย้ํามาวา ยังไงพวกเราก็อยาลืม
บรรพบุรุษของเราท่ีมาจากเมืองจีน ที่พวกเขาเหลานั้นไดปูหนทางใหเรา
ไดกาวเดินตอไป

清迈潮阳同乡会第十九届理事会就职典礼，张伟才总领事莅临主持仪式，并和应届理事合影留念

บุคคล

采访：马财丰理事长

6



ปที่ 2 ฉบับท่ี 5  ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556 กิจกรรม

 23-26  กพ.56  โรงเรยีนเจีย้วเหรียญสอนภาษาจีนเชียงใหม 
จัดมหกรรมวัฒนธรรมจีนคร้ังที่5 โดยเชิญกงสุลใหญสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีประจาํเชียงใหม นายจาง เหวย ฉายเปนประธาน นาย
ทรงวทิย  อทิธพิฒันากลุ นายกสมาคมนักธรุกจิไทยจนีเชียงใหมมอบ
หมายใหคณุบญุเรอืง  ฟอูนันต  นายชรินทร  พชิญเวคนิ อปุนายกฝาย
การศกึษา และวัฒนธรรม  เปนตวัแทนนายกสมาคมฯขึน้กลาวในพธิเีปด 
นายบุญเรอืง  ฟอูนนัต ขึน้กลาวในนามประธานชมรมรวมใจชาวจีนเปน
หนึง่เดยีวเขตภาคเหนือประเทศไทย
    清迈地区华人村华文教师联谊会二月二十三至二十六
日在教联高级中学举办第五届中华文化节。中国驻清迈总
领事馆张伟才总领事主持开幕。清迈中华商会李人杰主席
特派副主席马剑波、黄进高、总干事杜联茂一同出席开幕
式，黄进高副主席代表李人杰主席在开幕上讲话。马剑波
副主席以泰国泰北地区中国和平统一促进会长身份在会上
发言。

 15-18 กพ.56 มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน จัดใหมีการฉลอง
สมโภช เนื่องในวาระครบรอบ 46 ปแหงการสถาปนา มูลนิธิฯ เพื่อ
เปนการเสริมสรางศิริมงคล และสะเดาะเคราะหแกสาธุชนทั่วไป

ความเร็วสูง ที่มีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงดานตลาดการคาการ
ลงทุน ระหวางกลุมประเทศในแถบลุมแมนํ้าโขง ซึ่งโครงการดังกลาวเปนโครงการ
เมกะโปรเจกตของประเทศไทยกับโครงการ 2.2 ลานๆบาทท่ีมเีสนทางสายเชียงใหม-
กรุงเทพฯ,กรุงเทพฯ-หัวหิน โดยจะถือเอาเสนทางสายเชียงใหม-กรุงเทพฯเปนการ
เริ่มตนในการกอสราง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนเมอืงหลักในภาคเหนือของกลุม
ประเทศอาเซี่ยนตอนบน สวนอีก 3 สายคือสายตะวันออก สายตะวันออกเฉียงเหนือ
และสายใต ก็จะเรงสรางใหเสร็จในวันที่กําหนด

 เพื่อตอบรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 อีกดวย การเปดใชสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 4 ไดดําเนินการกอสราง
มีความคืบหนาไปกวารอยละ 75  จะเชื่อมตอระหวางอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายของไทย กับเมืองหวยทราย จังหวัดบอแกวของลาว คาด
วาจะสามารถเปดใชไดกลางปนี้ และจะทําใหเพิ่มรายไดจากการคาการทองเที่ยวของจังหวัดไดกวา 2 หมื่นลานบาทตอป
 พรอมกนันีไ้ดเริม่กอสรางสะพานขามแมนํา้โขงแหงที ่5 อยางเปนทางการภายในเดอืน ธ.ค.นี ้ ความคบืหนาเกีย่วกบัการกอสรางสะพาน
ขามแมนํ้าโขง เชื่อมระหวางประเทศไทยและลาวแหงที่ 5 โครงการนี้ จะชวยเพิ่มปริมาณการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางสอง
ประเทศมากข้ึน  นอกจากน้ี สะพานดังกลาวยังถอืเปนเสนทางการคมนาคมขนสงที่สําคัญ ที่จะเชื่อมตอประเทศไทย ลาว และเวียดนามเขาดวย
กันเพื่อตอบรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 อีกดวย 
 

    位于清莱府孔县与老挝汇赛区相望，
横跨湄公河第四座国际大桥，预计今年年
中开通，同时将于年底启动建造第五座国
际桥梁，贯通泰国与东盟各国的交流合
作。通车后，将加大泰佬两国的商贸、旅
游和投资等领域。对促进东盟经济一体化
起了积极效益。

ตอจากหนา 1

ตอจากหนา 1

    2013年2月15-18日为清迈观音堂慈善基金会成立四十
六周年纪念，林华理事长通函埠众启建法会，诵经礼忏，
祈求合境平安。
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ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556

ประวัติศาสตรชาวจีนในเชียงใหม

วิถีชีวิตชาวไทยเช้ือสายจีน

 เมื่อประมาณปลายป ค.ศ 1908 ดร.ซุนยัดเซ็น เดินทาง
มาจากสงิคโปร มาเยอืนประเทศไทยเปนระยะเวลาส้ันๆดร.ซนุยัด
เซน็ไดเคลือ่นไหวอยูในเฉพาะพ้ืนทีข่องกรุงเทพฯ ไมไดมโีอกาสมา
ถึงจังหวัดเชียงใหม แตทานไดสงตัวแทนของพรรคกกมินต้ัง มา
เยี่ยมเยือนชาวจีนในเชียงใหม เพ่ือวัตถุประสงคเผยแพรแนวคิด
ทางการเมืองและขอการสนับสนุนจากพี่นองชาวจีนในจังหวัด
เชยีงใหม ซึง่ผูทีรู่เรือ่งอยูในเหตุการณคร้ังนัน้ตางไดเสียชวีติกนัไป
หมดแลว
 การข้ึนมาของผูแทนพรรคกกมินตั้ง ในคร้ังนั้นไดรับการ
สนับสนุนจากชาวจีนเปนจาํนวนไมนอย ไดมีการถายภาพรวมกัน
เปนทีร่ะลกึ ณ สถานทีข่องโรงเรยีนหวัเอง ถนนชางคลาน ซึง่เปน
ทีต่ัง้ของไนทบารซารในปจจุบนั  บคุคลทีร่วมถายภาพเปนทีร่ะลกึ
เทาท่ีทราบ มี โตวอิวสือ นายพูเทียม ลินพิศาล(กลิ่มเปกสิ่ว)นาย
เกรียง ลินพิศาล(หลิ่มกวงไต)ซึ่งเปนลูกชายคนท่ีสองของนาย
พูเทียม ครูหลี่กุง ลูกสาวของนายกีซงซาน และเปนอดีตครู
โรงเรียนชองฟา นอกนั้นไมสามารถระบุชื่อได เทาที่ทราบเปน
กรรมการและครโูรงเรยีนหัวเอง ตอนหลังนายพูเทยีมไดสงลกูชาย
คนที่หน่ึง นายหลิ่มกวงเทียนและคนที่สอง นายหลิ่มกวงไต ไป
ศึกษาตอท่ีประเทศจีน โดยนายหล่ิมกวงเทียนไดสําเร็จการศึกษา
วศิวกรรมโยธาจากสถาบนัเทคโนโลยแีหงกวางตุง สวนนายหลิม่ก
วงไต ศึกษาไมจบเนื่องจากสมัครเปนทหารชวงที่ญี่ปุนบุกเซี่ยงไฮ 
ลูกชายท้ังสองของนายพู เทียมมีชีวิตกลับมาเชียงใหมอยาง
ปลอดภัย และปจจุบันทั้งสองไดเสียชีวิตแลว
 เหตการณถัดมาหลังจากการเยือนของตัวแทนพรรคกก
มินตั๋งคร้ังนั้น นายพูเทียมเปนผูหนึ่งที่ไดรับเหรียญตราจากคณะ
กรรมการบริหารกลางของพรรกกมินตั๋งแหงประเทศจีน (เหตผล
ที่ไดรับเหรียญตราน้ันไมมีผู ใดทราบ)มีหลักฐานชัดเจนวาหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง รฐับาลจนีภายใตการนาํของพรรคกกมินตัง๋ 
ไดเปดสถานทูตจีนที่กรุงเทพฯและสถานกงสุลใหญจีนที่จังหวัด
เชียงใหม โดยกงสุลจีนที่เชียงใหม ไดเชาที่ของเจาพงศอินทร ณ 
เชยีงใหม บนนถนนหวยแกว(บรเิวณกาดสวนแกวในปจจบุนั)นาย
พูเทยีมไดบรจิาคเสาธงใหแกกงสลุ ชวงเปดทาํการใหม พรอมเสนอ
โอนที่ดินประมาณ 4 ไร ตั้งอยูบริเวณถนนเมืองสมุทติดกับวัด
ปาแพง(ขณะน้ีไดถูกเวณคืนจากทางการเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการ
สรางถนนรัตนโกสินในปจจุบัน) ทางทําเนียบประธานาธิบดีของ
จีนที่นานกิง ไดทําหนังสือตอบรับขอบคุณถึงนายพูเทียม ขั้นตอน
รับมอบที่ดินจากเพื่อสรางกงสุลใหญไดทําเรื่องเสนอสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหมแลวเพื่อลงนามรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก
นายพูเทียม แตตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงกับรัฐบาลจีนสมัยนั้น 
จําเปนตองปดสถานกงสุลใหญจีนท่ีจังหวัดเชียงใหม และรัฐบาล
นานกิงตองยายจากเมืองนานกิงไปยังใตหวัน การโอนสิทธิ์จึงไม
เกิดข้ึน 

消失在历史痕迹的

中国领事馆
  回溯公元一九0八年孙中山先生从
新加坡来到泰国作一段短暂逗留。孙
先生只在曼谷鼓吹革命运动，没有机
会走访清迈。然而，他没有放弃看望
清迈侨胞的愿望，过后委派国民党特
使宣慰清迈侨民，宣传革命思想，募
捐经费。可惜参与当年活动的侨领目
前都已作古。
    当年莅临清迈宣慰侨民的特使受
到清迈侨众热烈欢迎。侨众在当年公
立华英学校（现今清迈夜市）礼堂举
行欢迎公宴，宾主诚挚讨论国是，摄
影留念。清迈侨领杜国仕、林柏寿、
林光大（林柏寿公子）纪嵩山（译
音）令媛崇华学校华文教师纪丽君等
参与欢迎工作。其他侨领及侨众未克
一一列名。后来身任华英学校校董林
柏寿还派送其长子林光添（译音）与
次子林光大赴华留学，长子在广州理
工学院攻读土木工程、次子在大学学
习一段时间后，在上海毅然弃学从
戎，参加抗日救国战争。后来两位公
子都安返清迈定居，可惜现在都已作
古矣。
     国民党特使宣慰清迈侨民之后，
侨领林柏寿荣获南京政府授予党勋
章。第二次世界大战结束后，国民党
政府与泰国建立外交关系，在首都曼
谷设立大使馆，又在清迈设立领事
馆。当时馆址租赁昭鹏因•纳清迈位
于汇娇路（角箮娇商场现址）地皮作
为馆址，当时领事馆旗杆还是林柏寿
捐献的呢。林柏寿还慷慨向领事馆提
出，自愿捐献位于曼莎穆路与越巴平
佛寺隔邻地皮一片约四莱供领事馆建
馆之用。南京政府也经复函致谢，并
着手向清迈土地厅办理移交手续。但
天有不测风云，南京政府终退守台
湾，土地移交至今也未能实现 
…………….。

ที่หลายคนอาจไมรูกับสถานกงสุลจีนที่หลายคนอาจไมรูกับสถานกงสุลจีน
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ปที่ 2 ฉบับท่ี 5  ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556 เศรษฐกิจ

เฉลิมชาติ นครังกุล
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ
 ขอตอนรบัทานประธานหอการคาจงัหวดัเชยีงใหมคนลาสดุ ทีไ่ดรบัความ
ไววางใจจากบรรดาสมาชกิ ซึง่ตองบอกวาเหมาะสมดวยประการทัง้ปวง เพราะวา
ทานประธานเฉลิมชาติ นครังกุล ผูนี้ ไดคลุกคลีอยูกับหอการคามาอยางยาวนาน 
ดังนั้นมุมมองของทานจึงทะลุปุโปรงทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของทอง
เท่ียว อีกทั้งในเร่ืองของการเขาสูการเปนประคมอาเซ่ียนที่จะเกิดขึ้นในอีกสองปนี้ 
ดังนั้นมุมมองเรื่องของทองเที่ยวจะตองใชในเชิงวัฒนธรรม ในเชิงนิเวศ
ประวตัศิาสตร วดัวาอาราม และเพิม่แหลงทองเทีย่วใหมากขึน้ โดยเฉพาะชายแดน
ที่มีอนาเขตติดตอกัน ไมวาจะเปนที่อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาวลวนแตเปน
แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจทัง้สิน้ อกีท้ังยงัเปนเสนทางประวตัศิาสตรทัง้สิน้ หรือจะ
เปนทองเท่ียวเชิงการประชุม เพ่ือดึงเอาการประชุมระดับใหญๆมาลงท่ีเชียงใหม 

โดยเรามีสถานที่พรอมเสร็จ
 เมื่อทองเที่ยวดีขึ้นสิ่งท่ีตามมาก็คือเศรษฐกิจก็
จะดีขึน้เพราะวาจงัหวดัเชยีงใหมเปนเมอืงทีเ่จรญิ
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนักลงทุนทั้งสวนกลาง 
ตางประเทศ ตางหันมาลงทุนในบานเรามากขึ้น 
สังเกตที่กําลังกอสราง และที่จะเปดใหบริการ
ปลายปนี้ และอีกหลายๆแหง เพราะวาเศรษฐกิจ
ทัว่โลกมปีญหาแตสาํหรบัในกลุมประเทศจีนแผน
ดินใหญ ประเทศอินเดีย และในกลุมอาเซี่ยน มี
กําลังซ้ือคอนขางมาก อีกทั้ง เมืองเชียงใหมเปน
เมอืงเศรษฐกจิทีส่องรองจากกรงุเทพฯและยังเปน
ภาคเหนอืตอนบนของอาเซีย่นทีใ่กลกบัจนีตอนใต
ทีเ่ขามีกาํลังซ้ือมหาศาล รวมทัง้พมาและลาว  สิง่
ที่นาเปนหวงมากท่ีสุดคือเร่ืองของการคมนาคม 
เพราะวาอีกสองปขางหนารถจะติดมลพิษจะเพิ่ม 
ในการเปดเออีซ ีจะมีทัง้ลูกคา คูคา และคูแขงเกิด
ขึ้นอยางมากมาย ดังนั้นทางประธานหอการคา
คนใหมมีแนวคิดวา อยากจะใหทางรัฐบาลไดเรง
สรางถนนหนทางใหเร็วขึ้นตลอดจนในเรื่องของ
การคมนาคมท้ังเรื่องของรถไฟรางคู  รถไฟ
ความเร็วสูงตลอดจนระบบการขนสงท่ีทันสมัย
รวดเร็วข้ึน รวมท้ังสนามบินก็จะตองมีการขยาย
ไมเชนน้ันปญหาจะเกิดขึ้นถาหากวาเขาสูเออีซี     

清迈贸易院主席：

许捷波先生
 

 我们衷心祝贺许捷波先生荣膺清迈贸易院
主席荣耀之位。许先生长期以来与清迈贸
易院结下不懈之缘。他对清迈经济、旅游
以至泰国将在两年后走进东盟经济一体化
的挑战和机遇，有其独特的见解。对旅游
资源，他一向倡议除了以生态旅游、文化
旅游、佛庙古迹路线旅游传统资源以外，
还要开辟更多旅游景点，尤其边界旅游路
线。无论是渊杏县、清佬 县边界，都是具
有历史内涵吸引力的景点。此外，清迈国
家国际会议中心又具备承担举办国际大型
会议项目能力，可说是潜力无穷，都能吸
引旅客前来观光旅游、开会、休闲度假。 

  诚然， 旅游业带动经济发展。因为清
迈经济发达，近几年来，曼谷和国际企业
家来清迈投资越来越多，我们可以看到新
开发的商业区和工业区陆续出现。虽然世
界各国正遭受经济冲击，但是，东亚和东
南亚却在不断发展，尤其中国、印度及东
盟各国购买力日益增长。而清迈经济实力
仅次于首都曼谷，又处在东盟北段地区，
与中国西南对望，覆盖面包括缅甸和老
挝，具有庞大的销售和购买能力。然而，
我们的弱点是交通问题。我们预计，再
过两年公路塞车、空气污染等问题将会接
踵而来。AEC. 开放，本地区拥有众多客
户、商贸伙伴、又面临商贸对手；因此，
新任贸易院主席的思路是，期望政府着重
基础建设，如公路建设、双轨铁道和高速
轨道建设，做好先进物流设施，航空港口
也要继续扩建，才能承受东盟经济一体化
新局面。   

    2013年2月22日清迈广肇同乡会庆祝成立四十八周年纪念，循例举行庆祝联欢晚会，诚邀张
伟才总领事及各侨团首长惠临参加，共襄盛举。当晚还颁发奖学金，以表励学。

 22 กพ.56 มูลนิธิกวองตุงเชียงใหม โดยคุณอภินันท  วีระพันธ ประธานมูลนิธิฯ จัดงานฉลองครบรอบ 48 ป และเทศกาลหยวนเซียว 
มีทานกงสุลใหญ จาง เหวย ฉาย และนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม ทานทรงวิทย  อิทธิพัฒนากุล รวมงาน พรอมดวยหัวหนาองคกร
จีนอื่นๆอีกเปนจํานวนมาก
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โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง
  ในสมยัดร. ซนุยดัเซน็ ปฏิวตัลิมรัฐบาลแมนจูทานไดเคยมาเยือนในประเทศไทย 2 ครัง้   สวนชาวจนีโพนทะเลเห็นความสําคัญเรือ่ง
การศึกษาของบุตรหลานเปนอยางมาก  เพื่อนดร. ซุนยัดเซ็น คือนายต้ีหยง   แซแต  ไดมาเชียงใหม ทําการคาขาย พบวาในเมืองเชียงใหม
มีชาวจีนพักอาศัยอยูเปนจํานวนมากแตไมมีโรงเรียนจีนที่ใหการศึกษาแกบุตรหลาน  จึงรวมกับผูนําชาวจีนในขณะนั้นกอตั้งโรงเรียนจีนขึ้น 
เร่ิมตนอยูที่วัดเกตุ แตเนื่องดวยสถานที่คับแคบจึงไดยายมาท่ีโรงแรมเพชรงาม ตอมาไดยายมาท่ีมูลนิธิสามัคคีการกุศล สุดทายยายมาที่ไนท
พลาซา เนือ่งดวยเมืองเชียงใหมไดพฒันาไปอยางรวดเร็วไนทพลาซากลายเปนตลาดทองเท่ียว จงึไดนาํโรงเรียนเขากบับรษิทัไนทพลาซา และ
ไดยายโรงเรียนมาอยูที่ถนนซุปเปอรไฮคเวยเชียงใหม-ลําปาง มีเนื้อที่กวา60ไร  จึงกลายเปนที่ตั้งโรงเรียนจนถึงปจจุบัน
 เนือ่งจากประเทศจนีไดเจริญเตบิโตอยางรวดเรว็ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ , การคา, ประชากร จนีกลายเปนประเทศทีม่คีวามเจริญ
รองจากสหรัฐอเมริกาเทานั้น   ดวยเหตุนี้ภาษาจีนจึงเปนภาษาท่ีสําคัญบวกกับความนิยมในหมูประเทศเพื่อนบานของจีน จึงเปนเหตุใหการ
เรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น ในปนี้เราไมสามารถรับเด็กที่ตองการเรียนกับเรารวม 100  คน  นี่เปนเหตุใหเราตองสรางหองเรียนเพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือ
ใหโอกาสบุตรหลานของเราไดเรียนภาษาจีนและในอนาคตเราหวังวาจะเพิ่มจํานวนนักเรียนถึง  3,500  คน เพื่อใหโอกาสคนที่อยากไดเรียน

清迈华校简史
     自孙中山先生推翻满清政府以后，泰国华侨对自己的子女教育非常重视。在此期间，孙中山先生的

挚友郑智勇曾到清迈经商，在清迈见到许多华侨，但没有设立华文学校。因此，与当地侨领建立了华文学

校。最初建校于越革地区（今是加油站）由于地方小。后转换地方，由碧岩旅店、修德善堂、到夜市等地。

由于清迈发展快速，夜市成为商场地区，故改换到高速公路边的田地，也即现今的校址。由于地方大是建校

的好场所，说来我们移到现址已有几十年了。

    由于中国国势的强盛，中文已成为全球想学的一种语言，形成了家长到崇华新生学校增加的趋势。今年

有将近百名的学生不能进到学校就读。无论如何，基金会还是设法想让要学中文的孩子都能够有机会学习。

在未来几年间，学校可能把学生的数目由两千五百人增到三千五百人左右。当然教学楼的建设是必要的，也

是先贤创校者的遗旨，将中华文化一代代的传下去。人生是短暂的，但教育后代是永恒的责任。（崇华新生

学校供稿）

ปท ปที ปปป ี่ป ี่่ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 25ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 25ปปทปปปท ปที ปปป 566565555555665555ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556การศึกษาการศึกษา
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 เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ 2556 สาํนกังานกจิการชาวจนีโพนทะเล  สาํนกัคณะรฐัมนตรจีนีรวมกบัสถานกงสลุใหญ  สาธารณรฐัประชาชน
จนีประจาํเชยีงใหม  ไดจดัการแสดงนาฏศลิปจนี ฉลองเทศกาลตรษุจนี ณ โรงละครกาดเธยีเตอร  อทุยานการคากาดสวนแกว  จงัหวดัเชยีงใหม  
โดยมีสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหมเปนผูประสานงาน  มีองคกรจีนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดในภาคเหนือตอนบนตลอดจนพี่นองชาว
ไทย-จีน เขารวมชมประมาณ 1500 คน นายอดิศร กําเนิดศิริ  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติมาเปนประธานเปดงานแสดงฯ และ
เม่ือจบการแสดง  นายจางเหวยฉาย กงสุลใหญจีนประจําเชียงใหม  นายอดิศร  กําเนิดศิริ รองผูวาราชการจังหวัดฯ นายทรงวิทย อิทธิพัฒนา
กุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม  ไดขึ้นมอบชอดอกไมแกนางหวัง เสี่ยวผิง อธิบดีกรมวิเทศสัมพันธ ในฐานะหัวหนาคณะนาฏศิลป
จีน  เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณที่ทําใหงานแสดงฯ ไดรับการชื่นชมและประสบความสําเร็จเปนอยางย่ิง 

          由中国国务院侨办外国司司长王晓萍率领“文化中国四海同春”春节慰侨艺术团
二月十九日在清迈戏剧院隆重开演。清迈府副府尹阿里颂主持开演仪式。清迈各侨团理
事、泰北邻近各府侨团首长应邀观礼。泰华各界人士一千六百多人热烈观赏精彩节目。
演出结束，中国驻清迈总领事张伟才、清迈府副府尹阿里颂、清迈中华商会主席李人杰
等登台向王晓萍司长及艺术团演员献花表示祝贺演出成功。在中国驻清迈总领事馆大力
支持下，由清迈中华商会协办“文化中国四海同春”春节慰侨艺术团一连两年莅临清迈
演出，受到广大侨界和泰国朋友热烈欢迎。

    งานฉลองตรุษจีน...นายทรงวิทย  อิทธิพัฒนากุล นายกสมคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหมนําคณะกรรมการพรอมดวยพี่นององคกรชาว
ไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดเชียงใหมรวมงานไชนาทาวฉลองตรุษจนี2013  ซึง่ทางเทศบาลนครเชียงใหมเปนเจาภาพจัดงานทุกป  นายจางเหวยฉาย  
กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําเชียงใหมใหเกียรติมารวมเปดงาน

   清迈中华商会李人杰主席率领泰华各社团理事和会员参加由清迈市政府组织举办清迈
华人街2013年春节游庙会。中国驻清迈总领事张伟才亲临主持开幕仪式，场面热烈吉祥   

ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556

11



ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2556

ปฏิทิน/ประชาสัมพันธ

 22-27 กพ.56 งานฉลองวันคลายวันเกิด
เจาพอปุงเถากงเชียงใหมประจําป 2556 และ งานฉลอง
ศาลเจาบริหารงานดีเดนขนาดกลางระดับประเทศ 
ชนะเลิศอันดับ 1 พิธีเปดโดยคุณสวัสดิ์ เจริญสุข มีทาน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และทานจาง เหวย ฉาย 
รวมกลาวแสดงความยินดี

 นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหมพรอมดวยคณะกรรมการสมาคมฯมอบของที่ระลึกเพ่ือ
รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปดท่ีทําการสมาคมพอคาไตหวันภาคเหนือ แหงประเทศไทย โดย
นายกสมาคมฯเปนผูรับมอบ ทามกลางผูมารวมแสดงความยินดีกันอยางมากมาย ณ ตําบลหนองผ้ึง 
อ.สารภี เชียงใหม(ถนนสายเชียงใหม-ลําพูน)

    2月22-27日清迈老本头公赞助基金
会举行庆祝元宵佳节及纪念本头妈懿诞
酬神法会。同时庆祝清迈老本头公庙荣
获评估为全国中型神庙管理金牌大奖。
法会由郑澄波理事长、塔宁府尹及张伟
才总领事主持并致贺词。善信膜拜者
众，场面热闹祥和。

   12-14 เมย.2556 สมโภชมูลนิธิสามัคคี
การกุศล
    四月十二至十四日修德善堂举行宋

大峰公升殿四十七周年纪念法会。

   12-16 เมษายน 2556 งานสงเสริม
ประเพณีปใหมเมืองประจําป 2556 โดยใช
ชือ่งานนีว้า “มวนใจปใหมเมอืง อนิทวโรรส” 
ณ บริเวณถนนอินทวโรรส ตําบลพระสิงห 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
     四月十二至十六日在清迈因塔瓦拉

洛路举行泰北清迈“传统欢乐泼水节。

     29 เดือนเมษายน 2556 ประเพณีรดนํ้า 
ดําหัวผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
     四月二十九日清迈民间组织举行泼

水节传统新年敬老向府尹洒水祝福致敬。

   5 พค.2556 ประชุมใหญสามัญประจําป 
ครั้งที่ 40/2556
    五月五日清迈中华商会召开会员大

会选举第二十一届董事会。

   泰北台商同乡联谊会会馆落成启用典礼，清迈中华商会暨清迈各社团会馆莅临
参加庆贺。清迈中华商会主席李人杰及各位会董赠送贺礼热烈祝贺。

 23 กพ.56  สมาคมฮากกาเชียงใหม โดยคุณวรนุช เหมสูตร รวมสังสรรควันเหงียนเซียว และเคารพผูสูงอายุ และเชิญกงสุลจีนเปนประธานมอบ

ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน

   二月二十三日为元宵佳节。清迈客家会馆理事长丘檀香领导理事乡亲举行元宵敬老联欢晚会，张伟才总领事应邀出席敬老会。


